



บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เลขที่รับ ๑๕๐๑
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๑๗

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๓๗๓๑ ๑๐๕๗

ที่ นย ๕๒๐๐๑/๑๓๖ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งพยานาวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ด้วยเทศบาลเมืองนครนายก ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง พยานาวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ รายละเอียดปรากฏตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองนครนายกต่อไป

(นายสุรชาติ บุญเลิศ)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

มอบหมายให้ไปประชาสัมพันธ์

นางสาววิมล

(นางสาววิมล วัฒน)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๕ ก.ย. ๖๖



ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภท
ทั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ

ตามที่ เทศบาลเมืองนครนายกได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ โดยได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๘๘ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ ดังนี้

- ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ที่	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ภาคความรู้ ความสามารถ ทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความรู้ ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความ เหมาะสม กับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนรวม ทุกภาค (๓๐๐ คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ
๑	พันจ่าตรีหญิงวัลยา จงใจเทศ พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครนายก	๗๕	๘๑	๙๐.๔๒	๒๔๖.๔๒	๘๒.๑๔

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกรายใด มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือกดังกล่าว ผู้สอบคัดเลือกรายนั้น เป็นผู้ที่ไม่มีความเหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้วได้

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองนครนายกจะแต่งตั้งพนักงานเทศบาลเมืองนครนายก ผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครนายก โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการสอบคัดเลือก และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้นจริง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศุภกฤษณ์ จัยสรสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก